

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ ที่สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอน

น บางแค

สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอน บางแค ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ 1 -31 ส.ค. ศกนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาเครื่องเล่น เหลือราคาเดียว 40 บาท และห้องการเรียนรู้ I Want to be 60 บาท **คืนความสุข** ให้ทุกคนในครอบครัว พิเศษสุด...12 ส.ค.นี้ ให้คุณแม่ลุ้นเล่น **ฟรี!** พร้อมเปิดตัวเครื่องเล่น และห้องการเรียนรู้ **ใหม่** เสริมทัพความสนุกสนานและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับน้องๆ อย่างเต็มเปี่ยม ที่สวนสนุกโยโย่แลนด์ ชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

นายไมเคิล เฟรดเดอริค เดนนิ่ง รองกรรมการผู้จัดการสำนักบริการอาคารและสวนสนุก บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ และคืนความสุขให้แก่ทุกคนในครอบครัว สวนสนุกโยโย่แลนด์ ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องเล่น และห้องการเรียนรู้ I Want To Be ให้น้องๆ ได้เลือกสนุกสนานกับเครื่องเล่นทั้งสิ้นกว่า 15 ชนิด ในราคาเดียว 40 บาท จากปกติราคา 50 บาทและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้อาชีพต่างๆ กับการสวมบทบาทอาชีพในสถานการณ์เลียนแบบเสมือนจริงกับห้องการเรียนรู้ I Want To Be ทั้ง 12 Pavillions กับราคาโดนใจ เพียงห้อง 60 บาท (ยกเว้น Rope Course Explorer และห้อง Fashion Star) จากปกติห้องละ 80-100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ส.ค. 2557 และพิเศษสุด...เฉพาะวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. พบกับกิจกรรม “สีสัน วันแม่” ตามหาคุณแม่ผู้โชคดีเล่น ฟรี! ตลอดวัน

สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอน บางแค เปิดให้บริการมากกว่า 2 ปี บริเวณชั้น 4 ภายในศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค จัดเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ซึ่งได้สร้างความคึกคักให้ครอบครัวชาวกรุงเทพฯ ตะวันตก ผ่านเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐาน ห้องการเรียนรู้อาชีพ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดง และการประกวด โดยพร้อม ๆ กับการแคมเปญเดือนแห่งวันแม่ ยังได้เปิดตัวเครื่องเล่นและห้องการเรียนรู้ **ใหม่!** เสริมทัพความสนุกสนานและพัฒนาการเรียนรู้ อย่างเต็มเปี่ยม ได้แก่ Rope Course Exploer ผจญภัยด่านสะพานเชือก ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร ที่น้อง ๆ จะได้ผจญภัยในด้านต่างๆ เช่น ที่สูง ที่แคบ ที่ลาดชัน เดินหลบเลี่ยงอุปสรรคขวากหนามต่างๆ, Shooting Gun ชุ่มปืน ให้น้องๆได้ทดสอบความแม่นยำ, I want to be Clinic หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน ห้องการเรียนรู้ที่จะสอนให้น้องๆ ได้รู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรู้จักเครื่องมือการแพทย์พื้นฐาน เพื่อต่อยอดความเป็นอัจฉริยะในอนาคต

สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดหรรษา จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ แรงแบนดาลใจที่ไม่รู้จบ ได้แล้ววันนี้ ! ที่สวนสนุกโยโย่แลนด์ ชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค **เปิดให้บริการทุกวัน**

จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และ วันนักช้ตฤกษ์ เวลา

11.00-20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2545-7777 ต่อ 350 หรือ

www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage, www.seaconbangkae.com